



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn  
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com

## KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ BA (26/10/1958 - 26/10/2023)

KỶ HỢP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV

### Thảo luận tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước



Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu thảo luận tại tổ.

Sáng ngày 24/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về 6 nội dung quan trọng liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước... Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tham gia thảo luận tại tổ 10 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Thái Bình, Bạc Liêu, Ninh Thuận.

Cho ý kiến về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, các đại biểu cho rằng kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề

ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Trên cơ sở kết quả 9 tháng, ước cả năm 2023 phần đầu có ít nhất 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó nổi bật là có thể hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội. Đánh giá bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu cho rằng mặc dù còn một số hạn chế nhưng những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng, thể hiện quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành. Đạt được kết quả này là do có sự lãnh đạo của Đảng; sự chủ động và giám sát hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, chia sẻ, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tham gia thảo luận, đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng, để đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cần bổ sung thêm hai chỉ tiêu: Dành nguồn lực rất lớn để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp; chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, của các bộ, ngành, của các địa phương.

Dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, nhiều yếu tố bất định, đại biểu đề nghị cùng với việc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như đề xuất của Chính phủ, cần phải tiếp tục duy trì nỗ lực và quyết liệt hơn trong những năm tiếp theo và trong những tháng còn lại của cuối năm. Đồng thời, cần khơi thông mọi nguồn lực và tận dụng mọi cơ hội mà chúng ta đã và đang có. Bên cạnh đó, đại biểu kiến nghị cần tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc một số điểm nghẽn liên quan đến thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp; tháo gỡ các dự án còn dang dở; quan tâm và phát huy hơn nữa vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế; sớm trình rà soát sửa đổi, bổ sung cơ chế hợp đồng của doanh nghiệp nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động.

(Xem tiếp trang 4)  
**VŨ SƠN TÙNG**  
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

### Khai mạc lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2023

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự khai mạc lễ hội.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

### Thăm mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao của Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed

Sáng ngày 24/10, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao của Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed tại Viện Nghiên cứu cây trồng, xã Đông Xá (Đông Hưng). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên

Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại Viện Nghiên cứu cây trồng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thăm khu vực khảo nghiệm trình diễn một số giống lúa lai như Thái Xuyên 111, QL301, Phúc Thái 168, TBH222... và kiểm tra vùng sản xuất giống lúa TBR39. Các giống lúa này cho năng

suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, chất lượng cơm ngon, mềm, dẻo. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã đi kiểm tra thực địa để tài "Nghiên cứu bảo tồn, phục tráng và phát triển giống lúa nếp Bể" để xây dựng thương hiệu gạo đặc sản Thái Bình. Sau 3 năm thực hiện, (Xem tiếp trang 4)  
**NGUYỄN THẨM**

### Tập huấn tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong một số môn học

Trong hai ngày 23 - 24/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến tới 442 điểm cầu để hướng dẫn cán bộ, giáo viên tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS.

Tại hội nghị, cán bộ, giáo viên được tập huấn các chuyên đề gồm: Một số vấn đề chung về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh và quản lý hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường; Hướng dẫn tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh THCS trong môn Ngữ văn; Hướng dẫn tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh THCS trong môn Giáo dục công dân; Hướng dẫn tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh THCS trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý phòng giáo dục và đào tạo, trường học và giáo viên dạy Ngữ văn, Giáo dục công dân, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS.

**ĐANG ANH**

### 17 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳnh Phụ năm 2023

Sáng ngày 24/10, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tổ chức các nội dung diễn tập và bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2023.

Sau 2 ngày diễn tập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh, các thành phần tham gia diễn tập đã quán triệt sâu sắc, vận dụng hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21 của Chính phủ về KVPT; các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành địa phương ở các trạng thái quốc phòng...

Diễn tập KVPT huyện Quỳnh Phụ đã được tiến hành đúng kế hoạch, các thành phần tham gia diễn tập chấp hành tốt quy định của Ban tổ chức. Riêng phần diễn tập thực binh đánh địch tiến công hòa lực đường không vào KVPT, lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ, thể hiện được hình thái chiến thuật, dựa vào KVPT đã được chuẩn bị trước; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, phát huy được các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, thể hiện cách đánh truyền thống của lực lượng vũ trang địa phương; tổ chức tốt các khu vực tạo giả tình huống trong diễn tập. Đồng thời với diễn tập cấp huyện, các xã: Quỳnh Hưng, Quỳnh Bào, Quỳnh Nguyên đã quán triệt tốt nhiệm vụ diễn tập, tích cực làm công tác chuẩn bị, có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo cuộc diễn tập, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, khung tập và các cơ quan giúp việc.

(Xem tiếp trang 4)  
**NGUYỄN CƯỜNG**

### PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC

## Nhân lên những "hạt giống đỏ"

(Xem trang 3)



Thầy và trò Trường THPT Nam Duyên Hà tham quan phòng truyền thống của nhà trường.